

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 06/8, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 2.931 mẫu cho 11.038 người và test nhanh 12.704 mẫu cho 12.704 người. Kết quả khẳng định có 141 ca dương tính (tăng 26 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, có 48 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 32 ca trong khu vực phong tỏa, 61 ca trong cộng đồng (tăng 29 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc.

Tính đến nay, tổng số ca dương tính Covid-19 là 3.850 ca, hiện có 2.659 ca đang được điều trị. Số bệnh nhân xuất viện trong ngày là 162 ca, cộng dồn đến nay đã xuất viện 1.117 ca. Số ca tử vong trong ngày là 01 ca, cộng dồn đến nay là 71 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Lãnh đạo tỉnh thăm các khu cách ly tại thành phố Cao Lãnh

Thông qua kết nối trực tuyến, lãnh đạo tỉnh đã động viên, thăm hỏi sức khỏe, sinh hoạt của những người trong khu cách ly cũng như tình hình hoạt động bên trong khu cách ly.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý khu cách ly phải chuẩn hóa kết nối dữ liệu giữa bên trong và bên ngoài khu cách ly để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo đúng thời gian; thực hiện phân tầng, tách các ca F0 đã âm tính ra khu riêng để giảm nguy cơ lây nhiễm và tăng cường thêm lực lượng y tế hỗ trợ trong khu cách ly; quan tâm vấn đề xử lý rác thải và tăng cường giám sát việc chấp hành quy định tại khu cách ly.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cũng lưu ý các cơ sở cách ly phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt bên trong khu cách ly; tình hình an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy bên trong và ngoài khu cách ly. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Phát huy vai trò đầu mối của hợp tác xã trong cung ứng nông sản

Tại cuộc họp trực tuyến với ngành, địa phương về chuỗi cung ứng nông sản, hàng hóa thiết yếu vào chiều 06/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy việc tiêu thụ tại chỗ đối với nông sản nhỏ lẻ, đồng thời nghiên cứu thêm nhiều phương thức tiêu thụ hàng hoá, nông sản cho người dân.

Đồng thời, ông Huỳnh Minh Tuấn cũng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của hợp tác xã trong thu gom, tập trung hàng hoá, làm đầu mối cung ứng cho các đơn vị; chú trọng chất lượng nông sản cung cấp ra thị trường. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Sa Đéc bắt đầu “chiến dịch” tầm soát Covid-19 trong cộng đồng

Theo đó, việc lấy mẫu bệnh phẩm sẽ thực hiện đối với toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố để xét nghiệm phát hiện người nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Có 04 vùng lấy mẫu bao gồm: Khu vực chưa bao giờ xuất hiện ca bệnh F0; khu vực đã từng bị phong tỏa nhưng trong 14 ngày qua đã không còn F0; khu vực đang bị phong tỏa, trong 14 ngày qua vẫn còn F0; khu vực sẽ bị phong tỏa thời gian tới.

Ngày trong chiều nay, 19/20 đội lấy mẫu vừa được thiết lập sẽ xuống các địa bàn Phường 4, Phường 3, phường An Hoà và xã Tân Quy Tây để lấy hơn 5.230 mẫu RT-PCR. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tập huấn trực tuyến điều trị bệnh nhân Covid-19

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương – giảng viên chính của lớp tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng như: Đặc điểm của SARS-CoV-2, điều kiện phát sinh và nguy cơ lây truyền; các triệu chứng thường gặp và triệu chứng ít gặp của bệnh nhân; con đường xâm nhập và nhân vi rút trong tế bào. Đáng lưu ý, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp còn cung cấp, hướng dẫn các bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 về sử dụng thuốc điều trị, các biện pháp can thiệp; kiểm soát cytokine storm ở bệnh nhân (thuật ngữ khoa học miêu tả quá trình phản ứng dữ dội của hệ miễn dịch); tình trạng đông máu và tắc mạch; xử trí tổn thương trên phổi, thận v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Cảnh báo thủ đoạn giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Những bài viết mạo danh này rất nhanh chóng thu hút và nhận được hàng nghìn lượt bình luận, hàng nghìn lượt chia sẻ, người xem ban đầu sẽ lầm tưởng, cho rằng thông tin này là tích cực, hữu ích, góp phần cảnh báo cho người thân, bạn bè và người dùng mạng xã hội về sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 và có biện pháp phòng ngừa như thông tin đăng tải. Tuy nhiên, với nội dung giả mạo này, mặc dù nhìn bên ngoài là tích cực nhưng ẩn ý bên trong có thể gây hiểu lầm về chủ trương phòng, chống dịch của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Khi gặp phải những thông tin này, người dân cần liên hệ với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, gỡ bỏ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. 103 đơn vị cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng

Đến ngày 05/8, có 103 đơn vị tham gia cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Mời xem tại đây.

Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia cung ứng đối với các mặt hàng còn ít như rau củ, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại các sở, ban, ngành tỉnh

Đối tượng gồm tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Địa điểm thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoặc tại nơi làm việc.

Thời gian thực hiện: 07 ngày/ lần, bắt đầu từ ngày 06/8. Số lần tùy thuộc tình hình dịch tễ. Phương pháp thực hiện: RT-PCR gộp (gộp 10). Số lượng dự kiến 1.092 người. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

9. Người dân không mua sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 khi chưa biết nguồn gốc

Sở Y tế đề nghị lãnh đạo Phòng Y tế các huyện, thành phố thông tin đến người dân trên địa bàn không mua các sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên thị trường khi chưa biết được nguồn gốc sản phẩm. Để đảm bảo việc sử dụng các test nhanh này đúng mục đích và

có kết quả chính xác, chỉ được mua các sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949